



กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข Health Administration Division



นายกรกฤษ ลิ้มสมมุติ
ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กิจกรรมจิตอาสาแบ่งปันน้ำใจ “ถุงยากระดาษน้ำใจ รีไซเคิล”



แกนนำคุณธรรมกองบริหารการสาธารณสุข ร่วมใจนำวัสดุเหลือใช้ในสำนักงาน มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดทำเป็นถุงยา ส่งต่อผู้รับบริการที่สถานบริการกระทรวงสาธารณสุข สำหรับใส่ยากลับบ้าน โดยนางณปภัช นฤคนธ์ รองผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข ส่งมอบถุงยากระดาษ จำนวนกว่า 600 ถุง รับผิดชอบโดยนางเกษชดา ปัญญะ ห้วหน้าสถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกองบริหารการสาธารณสุข ในมิติหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



องค์กรนวัตกรรมสมรรถนะสูง เพื่อระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ทันสมัย และเป็นสากล

<https://phdb.moph.go.th>

โทร. 02 590 1000 ต่อ 1758

งานพัฒนางานองค์กร กลุ่มงานยุทธศาสตร์



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
<p>ชื่อหน่วยงาน : กองบริหารการสาธารณสุข วัน/เดือน/ปี : ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ หัวข้อ : กิจกรรมรณรงค์ลดการสูบบุหรี่ รื้อใจ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : กำหนดคุณธรรมกองบริหารการสาธารณสุข ร่วมใจนำวัสดุเหลือใช้ในสำนักงาน มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดทำเป็นถุงยา ส่งต่อผู้รับบริการที่สถานบริการกระทรวงสาธารณสุข สำหรับใส่ยากลับบ้าน โดยนางณภัช นฤคนธ์ รองผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข ส่งมอบถุงยากระดาษ จำนวนกว่า ๖๐๐ ถุง รับมอบโดยนางเกษชดา ปัญเศษ หัวหน้าสถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมจากแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกองบริหารการสาธารณสุข ในมิติหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ :</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล รสสุคนธ์ กังอุบล (นางรสสุคนธ์ กังอุบล) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง อัจฉรา วิไลสกุลยง (นางอัจฉรา วิไลสกุลยง) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ชูชัย อรรถวิสัย (นายชูชัย อรรถวิสัย) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	